

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p><b>อุบัติเหตุปีใหม่ 2560</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักเลขาธิการคสช. ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2560 เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน เกิดอุบัติเหตุรวม 3,579 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 426 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,761 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 5 จังหวัด ได้แก่ พังงา แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง และสตูล จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุตรธานี จำนวน 146 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ชลบุรี 33 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อุตรธานี 156 คน</p> <p>-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดี ปภ. กล่าวว่า จากการวิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วง 6 วันที่ผ่านมา พบว่า ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนอยู่ในพื้นที่ มีปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย และบางส่วนเป็นกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับระยะทางไกล ขับเร็ว สภาพรถไม่ปลอดภัย และอ่อนล้าจากการเดินทาง ทำให้มีอาการหลับใน จึงประสานกับจังหวัดคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ ทั้งการดื่มแล้วขับ ขับเร็ว และง่วงหลับใน โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น</p> <p>-พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวถึงมาตรการลดอุบัติเหตุ ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ ว่า ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 59-3 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับ 4,208 คัน และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในส่วนรถจักรยานยนต์ 38,168 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล 20,889 คน</p> <p>-ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. แถลงภายหลังประชุมครม. ว่า จากนี้เป็นต้นไป รถโดยสารประจำทางทั้งหมดที่ให้บริการ จะต้องมียกเลิกประจำรถ ลงชื่อคนขับ เวลาขับ และให้ด่านตรวจทุกด่านตรวจสอบอย่างเข้มงวดในช่วง 3 เดือน ก่อนถึงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปีนี้</p> <p>-พ.อ.อสิสิทธิ์ ไชยบุรี ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล แถลงภายหลังการประชุมครม. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก ซึ่งมี 5 ประเด็นคือ 1.เมาแล้วขับ 2.ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 3.ใบอนุญาตขับขี่ 4.รถโดยสารสาธารณะ และ 5.การคาดเข็มขัดนิรภัย โดยมีมาตรการบังคับสำหรับผู้ขับขี่ที่ได้รับใบสั่งและไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งสำหรับผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดซ้ำ เพิ่มเติมอัตราโทษในความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอื่น ๆ เป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาต และเพิ่มมาตรการยึดรถในชั้นศาล ไม่เกิน 7 วัน หากกระทำความผิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ จำคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000-100,000 บาท พักใช้ใบอนุญาต ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต หากกระทำความผิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส จำคุก 2-6 ปี ปรับ 40,000-120,000 บาท พักใช้ใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต และหากกระทำความผิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000-200,000 บาท และเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>เยี่ยมพยาบาลบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถ Refer</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพยาบาลวิชาชีพ รพ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถพยาบาลเกิดอุบัติเหตุระหว่างส่งต่อผู้ป่วย และเข้ารับการรักษาที่รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี ก่อนส่งมารักษาต่อที่ รพ.เลิดสิน โดยพบกระดูกไขสันหลังเคลื่อนและการบาดเจ็บของไขสันหลัง มีอาการชาที่ขา ว่า การบาดเจ็บของพยาบาลรายนี้เป็นกรณีปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือในสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขจะทำได้ เรื่องแรกคือ ขวัญกำลังใจ โดยให้ความมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุด ยังสามารถรับราชการต่อได้ รวมทั้งข้อกังวลเรื่องการดูแลคนพ้อของผู้ป่วยที่อายุ 90 ปี เรื่องที่ 2 เรื่องเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการ ได้มอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นที่ยอมรับแล้ว ตามมาตรา 44 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>ขณะนี้กระทรวงฯ อยู่ระหว่างศึกษาระเบียบของกระทรวงการคลัง โดยใช้แนวทางการชดเชยผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการดูแลผู้ป่วย เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือเปรียบเทียบกับทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ขยายความครอบคลุมอุบัติเหตุ รวมทั้งโรคอุบัติใหม่อื่นๆ สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งรัดคือ การดูแลรถพยาบาลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ โดยสั่งการให้ทุกโรงพยาบาลทำประกันชั้น 1 รถพยาบาล พร้อมย้ำผู้บริหารให้ดูแลเรื่องรถพยาบาลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	หากพบต้องสอบสวนหาสาเหตุและวางแผนป้องกันและไม่ให้เกิดอีก ขณะนี้ได้มอบเป็นนโยบายให้โรงพยาบาลทุกคันติดตั้งจีพีเอส ควบคุมความเร็ว ติดกล้องในโรงพยาบาลเพื่อดูพฤติกรรมคนขับ จัดอบรมพนักงานขับรถ เป็นต้น
<p>ผู้จัดการรายวัน มติชน</p> <p>มติชน</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้</b></p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ปัจจุบันยังมีพื้นที่น้ำท่วม 6 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง นราธิวาส ยะลา และสงขลา สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ระนอง ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์และตรัง มีสถานบริการได้รับผลกระทบ 65 แห่ง สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เริ่มเปิดให้บริการตามปกติแล้ว และมีบุคลากรสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 1,296 คน อยู่ระหว่างประเมินความเสียหาย</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้สั่งการให้สสจ. โรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 1,114 คน โดยส่วนกลางสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ เป็นยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 111,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า 65,000 ชุด และอยู่ระหว่างจัดส่งเพิ่มเติมอีก 52,000 ชุด</p> <p>- สถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.รามัน จ.ยะลา มี 12 โรงเรียนหยุดไม่มีกำหนด จ.ปัตตานีท่วม 5 อำเภอ คือ อ.มายอ ยะรัง แม่ลาน หนองจิก และพื้นที่รอบนอกของอ.เมืองปัตตานี จ.สงขลาสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จ.พัทลุงเดือนร้อนหนัก 11 อำเภอ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิริวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 และ 12 ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ติดตามเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสถานพยาบาลที่มีความเสี่ยงน้ำท่วม 8 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย รพ.พัทลุง รพ.ควนขนุน รพ.งหรา รพ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง รพ.รัชฎา จ.ตรัง และรพ.หาดใหญ่ รพ.นาทวี รพ.จะนะ จ.สงขลา ได้ร่วมกันป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลไว้ล่วงหน้า ขนย้ายเครื่องมือแพทย์ไว้ที่ปลอดภัย รวมทั้งการตรวจสอบระบบการสื่อสารให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และเตรียมทีมวิศวกรฉุกเฉิน 4 ทีม ทั้งนี้ ได้รับรายงานว่า เมื่อคืนมีน้ำเข้าท่วมอาคารแพทย์แผนไทย รพ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 ซม. ทำให้โต๊ะทำงานและชุดสำรองไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้รับความเสียหาย 1 เครื่อง ล่าสุดระดับน้ำลดลงแล้ว ทีมวิศวกรโยธาได้เข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสถานที่</p> <p>ส่วนการปฏิบัติการในภาคประชาชน กรม สบส.ได้สนับสนุนเรือท้องแบนจำนวน 2 ลำ ให้อสม.ใช้ออกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้านติดเตียงหรือผู้พิการ ใน จ.สงขลาและยะลา พร้อมทั้งจัดทีมเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการ 1 ทีม เพื่อสนับสนุนภาควิชาการแก่อสม.ในการปฏิบัติงานฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ป้องกันโรคระบาดหลังน้ำลด</p>
ข่าวสด เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>นายกฯออกกำลังกาย</b></p> <p>- เสนอข่าว ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมกรม. พล.อ.ประยุทธ์นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ออกกำลังกายประจำวันพุธแรกของปี 2560 โดยนายกฯ ได้เตะตะกร้อร่วมกับ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมกันนี้ นายกฯ ยังได้แต่งคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ที่ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 2560 ว่า “เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”</p>
เดลินิวส์	<p><b>การสรรหาเลขาธิการสปสข.</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหาเลขาธิการ สปสข. ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่า ผู้สมัครรับคัดเลือก 3 คนมีคุณสมบัติขัดมาตรา 32 (2) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เหลือผู้สมัคร 9 คน ที่คณะกรรมการสรรหาต้องคัดเลือกให้เหลือประมาณ 3 คน เพื่อเสนอให้บอร์ดพิจารณาแต่งตั้ง และเป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาในการพิจารณา ซึ่งไม่ทราบว่าจะทันเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด สปสข. วันที่ 6 ม.ค. นี้หรือไม่ ส่วนกรณีนพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผอ.โรงพยาบาลชุมแพ ที่ไม่ได้มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา จนเกิดข้อถกเถียงในที่ประชุมบอร์ดฯ นั้น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา</p>
ไทยรัฐ ข่าวสด	<p><b>ร่างพ.ร.บ.สมุนไพรมะเร็ง</b></p> <p>- เสนอข่าว พ.อ.อ.อภิสิทธิ์ ไซยบุญตรี ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรม.ได้อนุมัติร่างพ.ร.บ.สมุนไพรมะเร็ง เพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรมะเร็ง เป็นกลไกในการควบคุม กำกับ ดูแลเป็นการเฉพาะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สำหรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่เป็นยาแผนไทย ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สมุนไพรถือเป็นส่วนหนึ่งในการปรับพีชทางการเกษตร ได้เร่งรัดเรื่องสมุนไพรกัญญาเบคร ให้มีการใช้สมุนไพรที่มีมาตรฐาน อย. ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดเป็นรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวหรือการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ราคาตก</p>
ข่าวสด	<p><b>สมุนไพรรางจืด</b></p> <p>- เสนอข่าว กรณีมีการเผยแพร่สูตรรางจืดล้างน้ำตาลในเลือด และการรับประทานใบมะยมสด หรือต้มรากเตยต้มเพื่อฟื้นฟูตับอ่อน ควบคุมน้ำตาล และป้องกันน้ำตาลเกาะเส้นเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า คนไข้เบาหวานซึ่งมักมีปัญหาหลอดเลือดตีบนั้น เกิดจากไขมันจับเกาะผนังหลอดเลือด ทำให้เส้นเลือดตีบแคบลง กรณีนี้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน ควรใช้วิธีออกกำลังกาย ลดหวานมันเค็ม ไม่สูบบุหรี่ ต้มเหล้า</p> <p>- ญ.ผกากรอง ขวัญข้าว เกษัชกรชำนาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า จากการศึกษาพบว่า รางจืดต้นรางจืดเถา และว่านรางจืด ช่วยล้างความเข้มข้นของสารพิษในร่างกาย และมีสารช่วยปกป้องสมองจากสารตะกั่วและปกป้องตับจากพิษของแอลกอฮอล์ได้ ส่วนการใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือดนั้น เคยมีการทดลองในหนู พบว่าได้ผลแต่ไม่มีการระบุขนาดความเข้มข้น นอกจากนี้ รางจืดยังมีสรรพคุณลดความร้อนในร่างกาย หากกินเป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายเกิดความเย็น ส่งผลให้มือเท้าชาและเลือดลมเดินไม่สะดวก ผู้ป่วยเบาหวานมักมีอาการชาอยู่แล้ว หากใช้รางจืดจะเพิ่มความชาได้ ควรใช้สมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยชัดเจน ส่วนการรับประทานใบมะยมสดร่วมกับรากเตย เพื่อช่วยฟื้นฟูตับอ่อน สรรพคุณของรากเตยคือ ลดระดับน้ำตาลในเลือด ส่วนก้านมะยมเคยมีการศึกษาในหนูทดลองพบว่า ช่วยลดน้ำตาลในเลือด คอเลสเทอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และมีแนวโน้มทำให้การทำงานของไตในหนูดีขึ้น แต่การใช้ฟื้นฟูตับอ่อนยังไม่มีการศึกษาที่แน่ชัด หากจะใช้ควรเฝ้าระวังติดตามผลเพื่อความปลอดภัย</p>
ข่าวสด	<p><b>มหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคอีสาน</b></p> <p>- เสนอภาพข่าว นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าฯ เลย และนพ.วิวรรธน์ ก่อวิริยกุล นพ.สสจ.เลย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน ต้มโสมมหกรรมการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค. 2560 ที่หอประชุมชุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย</p>
ข่าวสด	<p><b>พบลักลอบผสมสเตียรอยด์ชนิดรุนแรงในโลชั่น ครีมทาผิว</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในปี 2559 กรมฯ มีการตรวจโลชั่นครีมทาผิว จากตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า ขายออนไลน์ และตัวอย่างที่ อย. ส่งมาให้ตรวจ รวม 100 ตัวอย่าง พบว่า 10 ตัวอย่างมีการลักลอบผสมสเตียรอยด์ชนิดรุนแรงคือ คลอเบทาซอล โพรไพโอเนต ซึ่งเพิ่งพบเป็นครั้งแรก ส่วนมากเป็นยี่ห้อที่ไม่รู้จัก ผลิตเลียนแบบ โดยสเตียรอยด์ชนิดรุนแรงที่ผสมในครีม หรือโลชั่น จะทำให้ขาวอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วัน แต่จะทำให้ผิวแตกถลอกได้หลังใช้เพียง 2-4 สัปดาห์ และหากยังใช้ต่อเนื่องจะไปกดระบบภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยและติดเชื้อง่าย เกิดแผลอักเสบ กระจุกกร่อน กระจุดพุงนได้ ดังนั้น ปี 2560 จะตรวจหาสารสเตียรอยด์ชนิดรุนแรงเพิ่มมากขึ้น</p>
ไทยรัฐ	<p><b>4 โรคอันตรายปี 2560</b></p> <p>- เสนอสรุป กรมควบคุมโรคคาดการณ์ว่า โรคติดต่ออุบัติใหม่จะมีแนวโน้มพบได้มากขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้น โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ประเทศไทยต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องในปี 2560 มี 4 โรค ได้แก่ 1.โรคไข้หวัดใหญ่ 2.โรคไข้หวัดนก 3.โรคเมอร์ส และ 4.โรคติดต่อไวรัสซิกา โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2560- 2564) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยสามารถลดการป่วย การตาย ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างทันที่ และในปี 2560 กรมควบคุมโรคได้ประกาศเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ทั้ง 4 โรคอย่างใกล้ชิด</p>
เดลินิวส์	<p><b>10 อันดับโรคป่วยฉุกเฉิน</b></p> <p>- เสนอสรุป สพฉ.สรุปสถิติการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านสายด่วน 1669 ปี 2559 มีการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งสิ้น 1,491,460 คน โดย 10 ลำดับอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลผ่านสายด่วน 1669 มากที่สุดคือ 1.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อุบัติเหตุยานยนต์ 2.ป่วย อ่อนเพลีย อัมพาตเรื้อรัง 3.ปวดท้อง ปวดหลัง เขิงกรานและขาหนีบ 4.พลัดตกหกล้ม อุบัติเหตุ เจ็บปวด 5.หายใจลำบากติดขัด 6.หมดสติไม่ตอบสนอง หมดสติชั่วคราว 7.การเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดกับเด็ก หรือกุมารเวช 8.ชักหรือมีสัญญาณบอกเหตุการณ์ชัก 9.ปวดศีรษะ ภาวะผิดปกติทางตา หู จมูก และคอ 10.เจ็บแน่น ทรวงอก หัวใจ หรือมีปัญหาด้านหัวใจ และแนะนำให้ใช้โอกาสเริ่มต้นปีใหม่ หันมาดูแลตนเองโดยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ตรวจเช็คสุขภาพประจำปี ขับรถหรือเดินทางด้วยสติ ไม่ประมาท และหากเจ็บป่วย ฉุกเฉิน ให้โทรฯ แจ้งสายด่วน 1669</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p><b>มาตรฐานการท่องเที่ยว 4Q</b></p> <p>-เสนอข่าว นส.วรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมฯ กำลังจัดทำโครงการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน Thailand Tourism Standard Basic หรือ 4 Q เพื่อตั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ รองรับเป้าหมายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยมาตรฐานขั้นพื้นฐาน 4 Q ประกอบด้วย Q1 การให้ภาคธุรกิจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย Q 2 การตั้งราคาเป็นธรรม มีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจน โดยร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และสคบ. Q 3 การรับรองด้านความสะอาดและถูกสุขลักษณะ โดยร่วมมือกับกรมอนามัยจัดทำมาตรฐานของผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกสุขลักษณะ และ Q4 ความปลอดภัย อาทิ การตัดแปลงอาคารโรงแรมให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการฯ ความปลอดภัยของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ คาดว่าจะเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการได้ในราวเดือนมีนาคมนี้</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>สปส.เพิ่มสิทธิปลูกถ่ายเซลล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสปส. เปิดเผยว่า บอร์ดสปส.เห็นชอบปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน กรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ในปี 2560 โดยขยายความคุ้มครองกรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากเนื้อเยื่อผู้บริจาค จากเดิมที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะการปลูกถ่ายโดยใช้เนื้อเยื่อตนเองและเนื้อเยื่อพี่น้องในครอบครัว นอกจากนี้ ยังขยายอายุของผู้มีสิทธิได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจาก 60 ปี เป็น 65 ปี รวมถึงเพิ่มโรคที่มีสิทธิได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ได้แก่ โรคไขกระดูกผิดปกติชนิดพังผืด รวมถึงปรับเพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จาก 7.5 แสนบาท เป็น 1.3 ล้านบาท</p>
<p>เพจกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p><b>ชายยาในร้านค้า</b></p> <p>-ผู้ใช้นาม Pornthipa ได้ลิ้งค์ข้อความและภาพในเฟซบุ๊กของ นฤเบศ คงแท่น ซึ่งเป็นภาพการชายยาปฏิบัติวัชระบรรจุแบ่งขาย ในร้านค้า พิกัดครัวคุณสาหร่าย จ.ชุมพร</p> <p>-ล่าสุด สสจ.ชุมพร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้ว เนื่องจากมีประชาชนแจ้งไปที่ สสจ.ชุมพรเช่นเดียวกัน</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>ข้อมูลเท็จเรื่องข้าวปลอม</b></p> <p>-เสนอบทความ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Felicity Prak ได้โพสต์ภาพและคลิปนำข้าวไปควั่นในกระทะจนไหม้ดำ พร้อมข้อความทำนองว่า ได้รับข่าวมา 2 กระสอบเป็นของขวัญจากพี่สาว และค้นพบว่าข้าวถุงนี้มีพลาสติกปน โดยมีคนแชร์และคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก</p> <p>-เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict ได้มีการโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าว ว่าการที่ข้าวไหม้ดำตามคลิปนั้น มาจากการใช้ไฟแรงเกินไป เรื่องข้าวปลอมทำจากพลาสติกนั้น เชื่อว่าสื่ออเมริกันเป็นคนก่อกวนขึ้นมา เพราะต้นทุนพลาสติกแพงกว่าข้าว จึงเป็นไปได้ที่จะนำพลาสติกไปผลิตเป็นข้าวปลอมจำหน่าย</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p><b>ข้อมูลสุขภาพในโลกออนไลน์</b></p> <p>-เสนอบทความว่า จากการศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพที่เผยแพร่ส่งต่อในโลกออนไลน์ พบว่าเป็นข้อมูลไม่ถูกต้องเกิน 50% โดยมีทั้งข้อมูลที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจน ซึ่งคนไทยชอบเก็บจำความสงสัย ไม่ค้นหาความจริงให้กระจ่าง และชอบเชื่อแต่สิ่งดี ๆ ใ้คนอื่น ทำให้มีการส่งข้อมูลโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง คนไทยยุคใหม่จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ว่าการแชร์หรือส่งต่อข้อความไม่ใช่การทำบุญ แต่ต้องจุกคิดและตรวจสอบกับผู้รู้ก่อนแชร์ จึงจะเป็นการทำบุญที่แท้จริง</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>โมเดลเลิกบุหรี่ รพ.สต.ห้วยโป่ง</b></p> <p>-เสนอสรุปว่า จ.แม่ฮ่องสอนมีการสูบบุหรี่สูง เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้าน นายอดิศร ปันเชผอ.รพ.สต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จึงได้รณรงค์โครงการ “ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมใจห่างไกลบุหรี่ ด้วยธรรมนุญสุภาพะ” เพื่อให้ชาวบ้านตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ นำไปสู่ตำบลปลอดบุหรี่ในที่สุด เริ่มจากมีคณะกรรมการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย เพื่อเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ จัดคลินิกเลิกบุหรี่ใน รพ.สต. ห้วยโป่ง จัดค่ายเลิกบุหรี่สัญจรคัดกรองผู้สูบบุหรี่ สอนใช้สมุนไพร-นวดกดจุดเลิกบุหรี่ ขอความร่วมมืองดเลี้ยงแขกด้วยบุหรี่-ยาเส้นในงานต่างๆ คัดเลือกบุคคลต้นแบบมอบใบประกาศรันทันที่เลิกขายบุหรี่ เป็นต้น ทำให้มีผู้เลิกบุหรี่ได้แล้ว 95 ราย</p>
มติชน	<p><b>รพร.หล่มเก่าช่วยทำคลอดบนภูทับเบิก</b> -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่พยาบาล และทีมงาน 1669 รพร.หล่มเก่า ช่วยทำคลอดหญิงนักท่องเที่ยว ภายในห้องพักรักษาที่รีสอร์ทบนภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ จากนั้นนำแม่และลูกส่งรพ.ต่อไป</p>
คมชัดลึก	<p><b>เด็ก 5 ขวบถูกน้ำร้อนราด</b> -เสนอข่าว นางรุ่งทิภา สุดแดน หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ปทุมธานี นางวรภัทร แสงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ศูนย์พึ่งได้ OSCC รพ.ปทุมธานี เดินทางเข้าเยี่ยมเด็กชายวัย 5 ขวบ ซึ่งถูกน้ำร้อนลวกตั้งแต่หน้าท้องจนถึงอวัยวะเพศ ตามตัวพบรอยขีดล้ายถูกทำร้าย แม่เลี้ยงอ้างเด็กทำน้ำร้อนหกเอง -นพ.รังสรรค์ บุตรชา หัวหน้าศัลยแพทย์ รพ.ปทุมธานี กล่าวว่า ได้ล้างแผลและใช้ครีมทาแผล หากมีไข้ก็ให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อ เด็กยังคงหวาดกลัว ไม่ค่อยพูดคุย และไม่ยอมกลับบ้าน ตามตัวเด็กมีรอยขีดล้ายถูกทำร้าย คาดว่าจะใช้เวลารักษากว่า 1 เดือน</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p><b>'ฝรั่งเศษ' หยุดขายอาหารเสริมวิตามินดี</b> -เสนอข่าว นางมารีโซล ตูเรน รมว.สาธารณสุขฝรั่งเศส แถลงว่า สำนักงานเอเอ็นเอสเอ็ม ซึ่งกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สั่งระงับการขายวิตามินดี หลังเกิดเหตุการณ์เกิดใหม่รายหนึ่ง ซึ่งรับประทานอาหารเสริมยูเวสเทอรอลดี เสียชีวิต เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2559 อาหารเสริมชนิดนี้ใช้สำหรับเด็กที่ขาดวิตามินดี ก่อนหน้านั้นเอเอ็นเอสเอ็มเคยมีประกาศเตือนเรื่องการใช้อยูเวสเทอรอลดีแล้ว หลังจากมีทารกคลอดก่อนกำหนดและทารกแรกคลอดอายุไม่ถึง 1 เดือนเจ็บป่วยหลายราย</p>